

# สำเนา

## ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๕๓๕

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๑ ธันวาคม ๒๕๕๙

เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

กราบเรียน/เรียน รอง-นรม., รัฐ-นร., กระทรวง, กรม, เลขา-คสช.

ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้

### ด้านเศรษฐกิจ

๑. ให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหารือร่วมกับกระทรวงมหาดไทย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาแนวทางการใช้ประโยชน์ในที่ดินของจังหวัดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องสำหรับการพัฒนาโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor Development) ให้เกิดความเหมาะสมสอดคล้องกับการจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดและสามารถดำเนินการได้ด้วยความรวดเร็ว ทั้งนี้ ให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ด้วย

๒. ให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเร่งรัดดำเนินการขับเคลื่อนงานในความรับผิดชอบให้เกิดผลเป็นรูปธรรมภายในปี ๒๕๖๐ รวม ๔ เรื่อง ได้แก่ ๑) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล ๒) การขับเคลื่อนประเทศในด้านต่าง ๆ ด้วยระบบดิจิทัล ๓) การฟื้นฟูองค์การรัฐวิสาหกิจที่อยู่ภายใต้สังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เช่น บริษัท ทีไอที จำกัด (มหาชน) บริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) และ ๔) ความมั่นคงปลอดภัยทางสารสนเทศ

๓. ตามที่ได้มีข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๘ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับกระทรวงคมนาคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการตามนโยบายในการแปรรูปยางพาราให้เป็นผลิตภัณฑ์หรือใช้เป็นส่วนผสมต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำยางพาราไปใช้เป็นส่วนผสมในการทำถนน นั้น ให้กระทรวงคมนาคมดำเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีดังกล่าว โดยให้พิจารณาไปถึงการใช้อย่างพาราเป็นส่วนผสมในการซ่อมแซมถนนด้วย ทั้งนี้ ให้กระทรวงคมนาคมประสานการดำเนินการกับสถาบันการศึกษา เช่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ประโยชน์จากผลการศึกษารองานวิจัยที่เกี่ยวกับยางพาราต่อไป

๔. ตามที่ได้มีข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ให้กระทรวงมหาดไทยสำรวจความเหมาะสมในการจัดให้มีพื้นที่รองรับการจัดกิจกรรมทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น เช่น ตลาดชุมชนในระดับตำบลและอำเภอ ตลาดกลางระดับจังหวัด โดยให้นำเสนอข้อมูลและแผนการดำเนินงานดังกล่าวให้นายกรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป นั้น ในการดำเนินการดังกล่าว ให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำแนวทางการจัดตลาดคลองผดุงกรุงเกษมที่เป็นการให้หน่วยงานต่าง ๆ ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการให้วิสาหกิจชุมชน กลุ่มสหกรณ์ หรือผู้ประกอบการในพื้นที่จัดสินค้าผลิตภัณฑ์ในชุมชนมาจำหน่ายเป็นรายเดือน

/ด้านสังคม ...

## ด้านสังคม

๕. ให้กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือร่วมกันเกี่ยวกับการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนดีใกล้บ้าน (โรงเรียนแม่เหล็ก) และได้จัดการเรียนการสอนแล้ว เพื่อให้การใช้พื้นที่ของโรงเรียนขนาดเล็กดังกล่าวเกิดประโยชน์แก่ประชาชนในชุมชน เช่น นำไปใช้เป็นศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ทั้งนี้ ให้พิจารณาถึงงบประมาณที่จะใช้ในการดำเนินการ โดยคำนึงถึงความประหยัด ความคุ้มค่า และประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับเป็นสำคัญ

## ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ

๖. ให้ทุกส่วนราชการพิจารณาผลการดำเนินงานของรัฐบาลในรอบปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะเรื่องการจัดระเบียบสังคมด้านต่าง ๆ การบุกเบิกพื้นที่ริมทางรถไฟ หรือการค้าขายบริเวณริมทางเท้า ที่ได้มีการดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้มีการกำกับ ติดตามการดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อมิให้เกิดปัญหาดังกล่าวขึ้นอีก ส่วนเรื่องใดที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องที่มีผลต่อความเป็นอยู่ของประชาชน ให้เร่งรัดดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปี ๒๕๖๐

๗. ให้ทุกส่วนราชการนำข้อเสนอแนะต่าง ๆ ของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ และสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ไปประกอบการพิจารณาในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนบูรณาการ หรือแผนปฏิบัติการต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงและมีผลสัมฤทธิ์ที่สอดคล้องไปในทางเดียวกัน

๘. เนื่องจากในปัจจุบันผักตบชวาในแม่น้ำ คูคลองต่าง ๆ มีจำนวนมากและเป็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อการสัญจรทางน้ำ การระบายน้ำ และเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดน้ำเน่าเสีย ดังนั้น เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าวและป้องกันปัญหาน้ำท่วมในอนาคต จึงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการดังนี้

๘.๑ ให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเร่งรัดการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ (เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการกำจัดผักตบชวา ประจำปี ๒๕๕๙) ที่ให้ศึกษา ค้นคว้า และวิจัยวิธีการในการกำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำ โดยเฉพาะผักตบชวาเพื่อยับยั้งไม่ให้มีการแพร่พันธุ์เพิ่มขึ้นต่อไป โดยให้รายงานผลการดำเนินการต่อคณะรัฐมนตรีโดยด่วน

๘.๒ ให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดระบบการกำจัดผักตบชวาให้เป็นรูปธรรม จัดหาเครื่องมือ เครื่องจักร กำลังคน และสถานที่ทิ้งผักตบชวาให้เพียงพอต่อการใช้งาน รวมทั้งสร้างความตระหนักรู้ในปัญหาดังกล่าวให้แก่ภาคเอกชนและประชาชน เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาผักตบชวาให้มีความต่อเนื่องและยั่งยืนโดยอาจพิจารณาจัดกิจกรรมรณรงค์ให้ภาคเอกชนและประชาชนได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเสริมสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนได้ร่วมกันกำจัดผักตบชวาในบริเวณแหล่งน้ำคูคลองที่อยู่ใกล้ถิ่นที่อยู่อาศัยอย่างสม่ำเสมอ ตั้งแต่ผักตบชวาในพื้นที่มีจำนวนน้อย เพื่อป้องกันการขยายและแพร่พันธุ์ เพิ่มจำนวนมากขึ้นจนเป็นปัญหาดังเช่นปัจจุบัน

๙. ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ (เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ....) มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยกำกับดูแลธุรกิจโรงแรมให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรมอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะโรงแรมขนาดเล็กและเกสต์เฮาส์ (Guest House) เพื่อป้องกันปัญหาอาชญากรรมที่อาจมีผลกระทบต่อการท่องเที่ยว นั้น ให้กระทรวงมหาดไทยเร่งรัดดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวโดยเคร่งครัดรวมทั้งให้จัดระเบียบและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการธุรกิจการจัดสถานที่พักเพื่อให้บริการที่พักชั่วคราวทั่วประเทศ เช่น โรงแรมขนาดเล็ก อาคารที่อยู่อาศัย อพาร์ทเมนต์ เป็นต้น ให้ถูกต้องครบถ้วนโดยเร็วด้วย

๑๐. ตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายที่จะดำเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าในพื้นที่ภาคใต้เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนพลังงานไฟฟ้าที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน นั้น ให้กระทรวงพลังงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชน โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดกระบี่ต่อไปด้วย

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีข้างต้นใช้เป็นแนวทางในการบริหารราชการให้เกิดประสิทธิภาพ ดังนั้น ในขั้นตอนการปฏิบัติ หน่วยงานจะต้องดำเนินการโดยยึดถือกฎหมาย ระเบียบ หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเป็นหลัก

จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดทราบ/จึงเรียนยืนยันมา/จึงเรียนยืนยันมาและขอได้โปรดพิจารณา ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอได้โปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ (อย่างยิ่ง)

ธีระพงษ์ วงศ์ศิวัชวิลาส

(นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวัชวิลาส)

รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี รักษาการแทน

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

กองพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๔๔๙ (จิตตา) ๓๒๘ (จุลกลีบ) ๔๔๒ (ปัทสรา)

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๑๔๔๖

www.soc.go.th (No 49 11 59)

หมายเหตุ	อัยการสูงสุด	: จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
	รอง-นรม., รัฐ-นร	: จึงเรียนยืนยันมา
	กระทรวง	: จึงเรียนยืนยันมาและขอได้โปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
	องค์กรอิสระ, คสช.	: จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
	กรม	: จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอได้โปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป